
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  

วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖4  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมแทศบาลตำบลนามะเขือ 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
  1.  นายชัยณรงค์  อุทุมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นายวิทยา  อารีเอื้อ    รองประธานสภาเทศบาล 
  3.  นายยนตะจิต  ทาบรรหาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4.  นายสหัสดี  ผลเอ่ียม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  5.  นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายลพิน  การรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  7.  นางสาวนติยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

8.  นายพรอำนวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นายสุพรรณ  สุมาชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
10.  นายนพพล  บุญชูใสย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
11.  นายเจียมศักดิ ์ เทวิญญา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  12.  รต. เรืองรอง  คะกิจ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  13. นายยุคชัย  ไชยคำมี    ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
   
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นายประมวล  ศรีดาแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
  2. นายนิรมติร  รักษาชาติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 

3. นายพิมพ์  นันประดิษฐ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
4. นายสัมฤทธิ์  นะสาโร    เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
5. นายสิทธา  กาบสร้อย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
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เริ่มการประชุมเวลา  10.00 น. 
 
นายยุคชัย  ไชยคำม ี  บัดนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ  วาระต่อไป  
นายชัยณรงค์  อุทมุทอง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือและ 
ประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย

แรก ครั้งท่ี 2/2564  เข้าระเบียบวาระท่ี  1 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2564 
ที่ประชุม   มีมตริับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดในการคดัเลือกคณะกรรมการต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ ตามระเบียบ
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 องค์กร 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตาม ข้อ 8 (3) (4) (5)  
และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกเข้ามาอีกได้  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการโดย 
ตำแหน่งและมีปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการ นอกนั้นก็มีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาค 
ราชการ ผู้แทนประชาคม ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลมี จำนวน 3 คน โดยให้สภา 
เทศบาลมีมติเลือก กรรมการชุดนี้มีหน้าที ่ดังนี้  

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา  
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน  
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานแล้วเสนอ 
    ผู้บริหารท้องถิน่ 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
    เห็นสมควร 
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และทำหน้าทีพิ่จารณาแผนที่หมู่บ้านเสนอเข้ามาเพ่ือเรียงลำดับความสำคญัต่างๆ  
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ขอเชิญประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ  
จำนวน 3 คน เพ่ือเลือกคณะกรรมการพัฒนา ขอเชิญครับ 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล  
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอเสนอชื่อ นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอรับรอง นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอรับรอง นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1  
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบล 
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที ่1  
ทีป่ระชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค ์ อุทุมทอง  ต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2   
ประธานสภาฯ   พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญ นายพรอำนวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 2 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอรับรอง ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  ขอรับรอง ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขอื คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2  
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบล 
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 2  
ทีป่ระชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค ์ อุทุมทอง  ต่อไป ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3   
ประธานสภาฯ   พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญ นายนพพล  บุญชูใสย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  

เขต 1 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอเสนอชื่อ นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
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นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอรับรอง นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอรับรอง นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3  
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายยนตะจิต  ทาบรรหาร เป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที่ 3  
ทีป่ระชุม   มีมต ิเลือก นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 เป็น 

คณะกรรมการพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3 จำนวน 6 เสียง 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  สรุปแล้วคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ มี 3 คน ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   1. นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
    2. ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
    3. นายยนตะจิต  ทาบรรหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
 

        4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลนามะเขือ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดในการคัดเลือก 

คณะกรรมการต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   นามะเขือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 6 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถิน่ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ มีหน้าที่ ดังนี้  

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิน่ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอเชิญประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ จำนวน 3 คน เพ่ือ

เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ ขอเชิญครับ 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 
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นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอเสนอชื่อ นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอรับรอง นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอรับรอง นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ทีเ่หมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล  
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 1 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายวิทยา  อารีเอ้ือ เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที ่1  
ทีป่ระชุม   มีมตเิลือก นายวิทยา  อารีเอ้ือ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 1 จำนวน 6 เสียง 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 
นายนพพล บุญชูใสย  ขอเสนอชื่อ นายสหัสดี  ผลเอ่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  ขอสละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  นามะเขือ คนที่ 2 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอรับรอง นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายลพิน  การรักษ์  ขอรับรอง นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล  
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอเสนอชื่อ นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอรับรอง นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอรับรอง นายสุพรรณ  สุมาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ทีเ่หมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล  
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือกระหว่างนายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา และนายสุพรรณ  สุมาชัย 
ประธานสภาฯ   เป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 2  
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ทีป่ระชุม   มีมต ิเลือก นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา จำนวน 3 เสียง และ นายสุพรรณ  สุมาชัย จำนวน 6  

เสียง 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ผลปรากฏว่า นายสุพรรณ  สุมาชัย เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ คนที ่2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 3 พร้อม 
ผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอเสนอชื่อ นายนพพล  บุญชูใสย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอรับรอง นายนพพล  บุญชูใสย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอรับรอง นายนพพล  บุญชูใสย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล  
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 3 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายนพพล  บุญชูใสย เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที่ 3  
ทีป่ระชุม   มีมตเิลือก นายนพพล  บุญชูใสย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 1 เป็น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ คนที ่3 จำนวน 7 
เสียง 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  สรุปแล้วคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลนามะเขือ มี 3 คน ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   1. นายวิทยา  อารีเอื้อ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ 
    2. นายสุพรรณ  สุมาชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
    3. นายนพพล  บุญชูใสย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 
 

4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลนามะเขือ ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดในการคัดเลือกคณะกรรมการ 

ต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   เป็นกองทุนของสำนักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ 

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไดร้ับ
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายหัวประชากรในตำบลและเทศบาลตำบล 
นามะเขือสมทบครึ่งหนึ่งของงบประมาณท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุดหนุนมา 
โดยมนีายกเทศมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งและปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณจะแยกบริหารนอกระบบงบประมาณของเทศบาลโดย
กรรมการชุดที่จะเลือกในขณะนี้ รายละเอียดกรรมการตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว มี
คณะกรรมการ จำนวน 16 คน มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือเป็นคณะกรรมการ 
จำนวน 2 คน ส่วนคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ นายกเทศมนตรีจะพิจารณาเลือกตามคุณสมบัติ 
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    ของคณะกรรมการ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ จำนวน  

3 คน เพ่ือเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ ขอเชิญ 
ครบั 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ   สุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอเสนอชื่อ นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอรับรอง นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที ่1 
นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอรับรอง นายสหัสดี  ผลเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ 
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 1 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือก นายสหัสดี  ผลเอี่ยม เป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก 
ประธานสภาฯ   ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 1  
ทีป่ระชุม   มีมต ิเลือก นายสหัสดี  ผลเอ่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนามะเขือ คนที่ 1 จำนวน 6 เสียง 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ   สุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอเสนอชื่อ นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสหัสดี  ผลเอี่ยม  ขอรับรอง นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที ่2 
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอรับรอง นายวิทยา  อารีเอื้อ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอชื่อ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที ่2 
นายลพิน  การรักษ์  ขอรับรอง นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขอื เขต 2 เป็น 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่ 2 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกเสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ 
ประธานสภาฯ   นามะเขือ คนที่ 2 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมเลือกลงมติเลือกระหว่าง นายวิทยา  อารีเอื้อ หรือ นางสาว
ประธานสภาฯ   นิตยา  ตาวะสี เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ คนที่  

2  
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ทีป่ระชุม   มีมตเิลือก นายวิทยา  อารีเอ้ือ ด้วยคะแนนเสียง 6 เสียง นางสาวนิตยา ตาวะสี ด้วยคะแนน 

เสียง 3 เสียง ซึ่งผลปรากฏว่า นายวิทยา  อารีเอื้อได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพตำบลนามะเขือ คนที่ 2  

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  สรุปแล้วคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ มี 2 คน ดังนี้ 
ประธานสภาฯ   1. นายสหัสดี  ผลเอ่ียม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 
    2. นายวิทยา  อารีเอื้อ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญ นายลพิน  การรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลคตำบลนามะเขือ เขต 2 อภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ  
นายลพิน  การรักษ์  ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกนั 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สุขภาพเทศบาลตำบลนามะเขือ ได้รับครั้งละ 400 บาท คิดว่ามากเกินไปน่าจะลดลงกว่านี้ 

เพ่ือลดงบประมาณลงไปใช้จ่ายอย่างอ่ืน  
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ  
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงว่าจะได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการครบและจะมี 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ขณะนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการยังไม่ครบ  
 

4.4 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ไทรทอง  
      หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 4.4 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
ประธานสภาฯ   เหล็กภายในหมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า งบประมาณ จำนวน  

200,000 บาท ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สาย 
ไทรทอง - กุดพระเจ้า งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
ให้ทุกท่านแล้วซ่ึง เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ  
29 ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้  
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” แต่ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงค่าวัสดุคอมพิวเตอร์หรือโอน 
งบประมาณการแข่งขันกีฬาจะเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะ 
ในคำชี้แจงเดิมนั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  แต่จะขออนุมัติจากสภาเทศบาลแกไ้ข 
เปลี่ยนแปลงใหม่เป็น กว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร โดยงบประมาณยังคงเดิม หากในวันนี้ 
สภาเทศบาลอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ ขอให้ประธานสภา 
เทศบาลได้ให้สมาชิกอภิปรายข้อซักถาม 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ     
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  กระผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและอยากให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายภาย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ในตำบลนามะเขือมีขนาดกว้าง 5 เมตรทุกสาย 
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ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  กระผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง กว้าง 4 เมตร เป็น 5 เมตร เพราะถนนสายนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านใช้ร่วมกัน ถนนชำรุดน้ำกัดเซาะเป็นอย่างมาก และมีทางโค้งด้วย 

เวลารถวิ่งไปมาแหกโค้งก็มี บริเวณบ้าน นายแก้ว  โกษา อยากให้ก่อสร้างให้เร็วที่สุดเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    

นายลพิน  การรักษ์  กระผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   
นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  กระผมเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ กระผมได้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ถ่ายภาพมา ถนนชำรุดเป็นร่องลึกกลางถนน ชาวบ้านได้สอบถามว่าเมื่อไหร่จะมาก่อสร้าง  

ขอฝากให้คณะบริหารได้ก่อสร้างให้เร็วเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 3 
หมู่บ้าน และขอสอบถามว่าในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้มีการอภิปรายและเปลี่ยนในคราว
ประชุมเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
สาเหตุอะไรถึงได้มาขอสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลงอีก 

นายวิทยา  อารีเอื้อ  อยากทราบว่าถนนมีความยาวทั้งหมด 80 เมตรหรือไม่ หากยาวแค่นี้น่าจะก่อสร้างให้มี 
รองประธานสภาฯ   ความยาวทั้ง 80 เมตร 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ     
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลไดช้ี้แจงข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ     
นายประมวล  ศรีดาแก้ว  ขอขอบคุณสมาชิกทีไ่ด้อภิปรายข้อซักถาม ถนนที่จะสายนี้มีความกว้าง 5 เมตร เป็นถนนที่ 
นายกเทศมนตรี   ใช้สัญญาไปมานานแล้ว และมีโครงการอีกหลายโครงการยังไม่ได้ดำเนินการจะพยายามเร่ง 

ดำเนินการให้เร็วที่สุด 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอชี้แจงว่าในคราวประชุมพิจารณาเทศบัญญัติวาระในการแปรญัตตินั้นได้เปลี่ยนแปลงแล้ว  
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ   แต่เพราะเหตุว่าพนักงานผิดพลาดทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะต้องลงในระบบ E- LAAS 
    การทำงานมีผิดพลาดบ้าง ส่วนถนนไม่ได้ยาวแค่ 80 เมตร ยาวตลอดสายประมาณ  2  

กิโลเมตร แต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงต้องแบ่งงบประมาณเพ่ือก่อสร้าง ไม่มีผู้บริหาร
สมัยใดทำถนนสายเดียวราคา 3,000,000 บาท เพราะสมาชิกแต่ละเขตมี ต้องเกลี่ย
งบประมาณเพ่ือจัดสรรปันส่วนและแบ่งทำไปแต่ละปี เช่น ถนนสายนามะเขือ – โพนสวาง 
ใช้เวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบ 20 ปี และได้รับงบประมาณ
มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย สำหรับถนนสายนี้คณะผู้บริหารจะ
ดำเนินการโดยเร่งด่วนเป็นอันดับแรกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เมื่อถนนกว้าง 
4 เมตร คิดว่าไม่เหมาะสมจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น ความกว้าง 5 เมตร จึงได้เชิญ
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ให้
สมาชิกได้อภิปรายข้อซักถาม 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ     
ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายชัยณรงค์  อทุุมทอง  หากไม่มี ขอมติจากท่ีประชุมการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
ประธานสภาฯ   เหล็กภายในหมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า งบประมาณ จำนวน  

200,000 บาท ตั้งในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จาก “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 80  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบกรมการปกครอง   
ท 1 - 01 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน”  เป็น “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 69  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบกรมการปกครอง ท 1 –  
01 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน”    

ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
    เหล็กภายในหมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า งบประมาณ จำนวน  

200,000 บาท ตั้งในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จาก “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 80  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบกรมการปกครอง   
ท 1 - 01 ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน”  เป็น “เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11 สายไทรทอง - กุดพระเจ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 69  
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบกรมการปกครอง ท 1 –  
01 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน” จำนวน 11 เสียง 

 
ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  เชิญปลัดเทศบาลแจ้งเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายยุคชัย  ไชยคำมี  เรื่องการเตรียมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งแต่ละ 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ สำนัก กองได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำแล้วขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกได้เตรียม

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ขยายเขตไฟฟ้า ประปา เพ่ือ
จะได้ให้กองช่างออกสำรวจ ประมาณราคาเพ่ือจะเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในวันที่ 
15 สิงหาคม 2564 ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพ่ือจะได้จัดทำลง
ในระบบ E- LAAS 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงพอจะเข้าใจ สมาชิกคงได้ปรึกษากับผู้นำแต่ละหมู่บ้านแล้ว 
ประธานสภาฯ   และเทศบาลได้มีหนังสือแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านส่งโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล 

จำนวน 5 โครงการ ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
นายยนตะจิต  ทาบรรหาร  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2     1. ปัญหาน้ำประปาหมู่ 5 เหนียวและขุ่น คิดว่าใส่สารส้มมากอยากให้ทางเทศบาลได้ 

       แก้ปัญหาโดยการล้างถังพักประปาเดือนละครั้ง 
   2. อยากให้ทำตะแกรงปิดฝาบ่อพักน้ำประปาเพราะใบไม้ตกลงบ่อทำให้น้ำเน่า 
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   3. ได้ปรึกษาการขยายเขตระบบปาเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 2 ครัวเรือน ความยาวประมาณ   
       40 เมตร ขอให้เร่งดำเนินการด่วนด้วย 
   4. ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทีร่้องทุกข์มาเม่ือ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ 
       ดำเนินการให้เร่งด่วนด้วย 

นางสาวนิตยา  ตาวะสี  ขอหารือในที่ประชุมว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนสวางบริเวณหน้าบ้าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  นางจันเพ็ญ  มีมา น้ำขังตลอดทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก จะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  แจ้งซ่อมแซมถนนสายดอนโมง บริเวณสะพานเก่าขณะนี้น้ำกัดเซาะทำให้ถนนชำรุดจำนวน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  2 บริเวณนานายสิงห์ และนางไสว 
นายนพพล  บุญชูใสย  แจ้งปรับปรุงน้ำประปา หมู่ 7 นำ้ขุ่น ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีการเติมคลอรีน ในส่วนของถนน  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ต้องมีร่องระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
นายลพิน  การรักษ์  ขอแจ้งว่าขณะนี้มีการระบาดของโรคลัมปีสกินในโคกระบือ อยากทราบว่าเทศบาลได้มีการ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง และการออกพ่นควันนั้นที่หมู่ 6 มีแผนในการพ่นตั้งแต่วันที่ 1 แต่ 
    ในขณะนี้วันที่ 4 แล้วยังไม่มา และการออกพ่นควันนั้นต้องพ่นทุกคอกไม่จำเพาะว่าเป็นคอก 

ที่ติดโรคแล้ว 
นายวิทยา  อารีเอ้ือ  ขอสอบถามเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
 ประธานสภาฯ         1. ฝากถามว่าโครงการธาราใต้หล้าขณะนี้ดำเนินการเสร็จหรือยังจะใช้ได้ช่วงไหน 
              เพราะขณะนี้ฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านอยากสูบน้ำมาให้ต้นข้าว 
          2. ขอให้ซ่อมแซมท่อน้ำประปาชำรุด หมู่ 4 บ้านโพนสวาง คุม้โนนป่าเป้ง บริเวณไร่มัน 

          หน้าโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 
      3. ไฟฟ้าสาธารณะพนักงานออกซ่อมแซมแล้วไฟติดแล้วแต่ขาหลอดยังเอียงเหมือนเดิม 
      4. ขอทราบชื่อยาที่ใช้พ่นหมอกควันเพื่อชาวบ้านจะไปซื้อมาพ่นเองเพราะยุงตายและ 

อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาโรคของสัตว์ 
          5. อยากทราบผังองค์กรของพนักงานเทศบาลและหน้าที่ของแต่ละคน เวลาทำงานกี่ 

โมงถึงก่ีโมงเพราะบางครั้งเห็นพนักงานไปทำอย่างอ่ืนในเวลาราชการ 
ร.ต.เรืองรอง  คะกิจ  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้   
สมาชิกสภาฯ เขต 1        1. ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันประชุมสมัยแรกนั้นขอติเรื่องการขั้นตอนที่ 

          นายอำเภอสหัสขันธ์ จุดธูปเทียนบูชาพระควรจะมีพนักงานมาอำนวยความสะดวก 
          จดุฉนวนเทียนด้วย  
      2. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วันประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ในพิธีมอบช่อ 
          ดอกไม้ให้คณะบริหารควรจะมีพิธีกรเพ่ือจัดลำดับให้แต่ละท่านที่จะมอบช่อดอกไม้ 
          เพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในคราวต่อไปควรจะปรับปรุงแก้ไขด้วย 
      3. ในการจัดห้องประชุมควรให้ประธานคณะบริหารนั่งตรงหน้าผู้เข้าร่วมประชุม ส่วน 
          ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งหันหน้าไปยังประธาน ถ้าจัดโต๊ะแบบนี้ต้องเอียงหน้าหาประธาน      
          ขอให้ปรับปรุงแก้ไขเพราะเป็นสภาอันทรงเกียรติ 
      4. ขอติดตามเรื่องร้องทุกข์ไว้ คือ (1) ไฟที่สนามกีฬาหนองกกเชือกเอนมาพาดสายไฟ   
           (2) ป้อมยามท่ีหนองกกเชือกให้ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม (3) ถนนจากแยกหน้า 
          สนามกีฬาหนองกกเชือกเข้าวัดบูรพาภิรมย์ซ่ึงเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมลึกขอให้ 
          ซ่อมแซมให้ด้วย 
     5. ขอแจ้งปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้ (1) ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหน้าบ้าน นางแดง  เผ่าหอม        
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         (2) ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณหน้าบ้านนายขันตรี  ทะบรรหาร (3) ไฟฟ้าส่องสว่าง 
         ชำรุดหน้าบ้าน นายสมน้อย  โนนทิง (4) ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หน้าบ้านนายอนันต์   
         โชติขจรปัญญา (5) ขอให้ตัดต้นมะขามหน้าบ้านนางไสว  เขาเขจร ขาหลอดไฟโยก  
         (6) ถนนสายไทรทอง – กุดพระเจ้า ขอให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ด่วนด้วย (7) ขยะ 
         ด้านหลังเทศบาลขอให้เก็บให้เรียบร้อย (8) ป้ายที่นี่นามะเขือมีหญ้าขึ้นรกขอให้ตัด 
         หญ้า ตัดแต่งต้นไม ้และหน้าเสาธงมีขยะให้เก็บให้เรียบร้อย (9) อยากมีห้องกิจการ 
          สภาเพ่ือจะได้เข้ามาทำงานให้เต็มที่ 
       6. ขอหารือว่ามีงานด้านสวนสาธารณะในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
           พ.ศ.2564 รายการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองคำม่วงและหนองบะยาวนั้น ขอหารือว่า 
           นำงบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนจะดีหรือไม่ อาจจะนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
           เทศบาลทำรั้วด้านหน้า วันสำคญัควรประดับตกแต่งสำนักงานให้ดีกว่านี้ 
       7. ควรย้ายโรงจอดรถไปไว้ที่อ่ืนจะทำให้บริเวณอาคารสำนักงานมีพ้ืนที่กว้างขึ้น 
       8. ปรับปรุงทางขึ้นลงที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ปลอดภัย 

นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา  ขอแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้  
สมาชิกสภาฯ เขต 1         1. ในการประชุมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ 

           เทศบาลตำบลนามะเขือ สงสัยในเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
           พ.ศ. 2564 ค่าบำรุงซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งงบประมาณ 70,000  
           บาท แต่ในรายงานใช้จ่ายไปเกิน 300,000 บาท ไม่ทราบว่าตัวเลขที่เกินมานั้น 
           เอามาจากส่วนไหนทำไมไม่ตรงกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย 
       2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้จำนวน 130,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 117,350 บาท  
           12,650 บาท และค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้จำนวน 250,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
           206,384 บาท คงเหลือ 43,616 บาท งบประมาณส่วนนี้ใช้ประมาณ 6 เดือน  
           ใช้แก้ไขปญัหาของประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน แต่มีปัญหาอีกมาก ปัญหาของหมู่  
           11 ท่อประปาแตก รั่วซึมก็ยังไม่ไดร้ับการแก้ไขปัญหา เรื่องไฟฟ้าก็ไม่ได้รับการ 
           แก้ไข ขอให้ฝ่ายบริหารได้ตามที่หาเสียงไว้ด้วย การเบิกจ่ายทำอย่างไรมีข้ันตอน 
           อย่างไร ขอให้ฝ่ายบริหารได้ติดตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณด้วย  
           หลังจากทำงานแล้ว เช่น หมู่ 3 มีการนำเครื่องจักรไปดำเนินการ วัสดุไมจ่ัดเก็บ  
           ตามหลักการแล้ววัสดุต่างๆ ต้องมีห้องจัดเก็บมีพนักงานควบคุมการเบิกจ่าย ตอนนี้ 
           ยังกองท่อประปาที่บ้านนายประยูร  ศรีดาแก้ว ขอให้ควบคุมการใช้จ่ายวัสดุและ 
           แก้ไขปัญหาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงนโยบายไว้และ 
           ชี้แจงใหส้มาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบด้วย กระผมก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ 
           การทำงานของคณะบริหาร 

นายสุพรรณ  สุมาชัย  ขอแจ้งเพ่ิมเติมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นความจำเป็นของทั้ง 12 หมู่บ้าน ขอให้ติดต้ังไฟฟ้าส่อง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สว่างเพราะทุกวันนี้มีโจรขโมยเยอะ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ    
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นายประมวล  ศรีดาแก้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือทุกท่านที่ได้แจ้งข้อเดือดร้อนมาให้คณะ 
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ บริหารได้รับทราบจะแจ้งกองช่างให้รบีสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงน้ำประปา ถนนที่น้ำทว่มขัง ร่องระบายน้ำเสีย เรื่องการแก้ไข
ปัญหาโรคลัมปีสกนินั้น กองสาธารณะได้ออกฉีดพ่นยาซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้านเนื่องจาก
เครื่องพ่นมีจำนวนจำกัด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รอทางเทศบาลจะได้ฉีดพ่นให้ครบทุก
หมู่บ้าน การช่วยเหลือสัตว์ที่ตายนั้นทางปศุสัตว์จะมีหนังสือแจ้งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เทศบาลจะแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอเชิญ นายนิรมิตร  
รักษาชาติ รองนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ 

นายนิรมิตร  รักษาชาติ  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ถึงความเดือดร้อนที่สมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งเข้ามานั้น กระผมขอน้อม 
รองนายกเทศมนตรี   รับเพราะเป็นผู้รับผิดชอบกองช่างช่างไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุด น้ำประปา กระผมได้ 

           แจ้งใหก้องช่างดำเนินการแล้ว อุปกรณ์เก่ียวกับการซ่อมแซมก็มีครบแต่พนักงานที ่
รบัผิดชอบไม่ดำเนินการ ได้ส่งการให้ไปซ่อมแซมแต่พนักงานไม่ดำเนินการคงจะต้องไป 
ซ่อมแซมเอง ชื่อยาที่พ่นฆ่าแมลงคือยาซีเวสซึ่งมีขายตามท้องตลาด กระผมขอชมเชยที่กอง 
สาธารณสุขได้ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม พนักงานต้องผจญกับสารเคมีและไม่ทราบว่าคอกโค 
กระบืออยู่ตรงไหน เครื่องพ่นของเทศบาลมีเพียง 1 เครื่อง และใช้สำหรับพ่นยุงลาย ที่เห็นมี  
หลายเครื่องตอนพ่นยุงลายนั้น เทศบาลได้ไปยืมจากเทศบาลอื่น สอบถามกับพนักงานว่าซื้อ 
เครื่องพ่นมานานหรือยัง ได้รับคำตอบว่าซื้อมานานแล้ว ส่วนการช่วยเหลือสัตว์จะมี 4  
ขั้นตอน ขัน้ตอนแรกคือจังหวัดประกาศว่าเป็นพื้นที่ระบาด ขั้นตอนที่ 2 ห้ามเคลื่อนย้าย  
ขั้นตอนที่ 3 ให้เทศบาลดำเนินการช่วยเหลือ ขั้นตอนที่ 4 เป็นการเยียวยาเงินช่วยเหลือ  
เรื่องการเติมสารส้มในระบบน้ำประปานั้นพนักงานมีตารางในปฏิบัติงานแต่ไมท่ราบว่า 
พนักงานไปดำเนินการหรือไม่ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งทางโทรศัพท์ให้ 
กระผมรับทราบว่าหากพนักงานไม่ไปดำเนินการหรือออกนอกลู่นอกทางหรือต้องการ 
ซ่อมแซมประปา ไฟฟ้าและให้เขียนใบร้องทกุขใ์ห้ด้วย 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ เพิม่เติม 
ประธานสภาฯ    
นายประมวล  ศรีดาแก้ว  เรื่องการจัดพิธีในที่ประชุมนั้นจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การจัดห้องประชุมก็จะ 
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ จัดใหม่ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ติดตามและแจ้งเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน 

ทางคณะบริหารจะได้แจ้งพนักงานให้ปรับปรุงแก้ไขปญัหาต่อไป 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ    
นายยุคชัย  ไชยคำมี  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้อภิปรายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ถือว่าท่านได้ 
ปลัดเทศบาลฯ/เลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมหมือนกระจกเงาในการสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของฝ่าย 

บริหารหรือพนักงาน การทำงานของเทศบาลประกอบด้วย 3 ขา คือ (1) ฝ่ายบริหาร  (2)  
สมาชิกสภาเทศบาล (3) พนักงานเทศบาล หากขาไหนไม่ดีก็ไม่สมบูรณ์ ทั้ง 3 ขา ต้องมี 
ความสามัคคกีัน ในคนหมู่มากมีทั้งคนที่ต่างพ่อแม่มา นิสัยใจคอไม่เหมือนกันไม่สามารถ 
บังคับได้ แต่มกีฎเกณฑ์ท่ีต้องอยู่ร่วมกันซึ่งเทศบาลมีทั้งหมดเกือบ 100 คน แต่อย่างไรก็ 
แล้วแต่ แต่ละคนต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หากมีความผิดพลาดขัน้ต้องดำเนินการทางวินัยต้อง 
ดำเนินการ ขณะนี้มีการดำเนินการทางวินัยโดยการตัดเงินเดือนของพนักงาน 1 คน  5  
เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3 เดือน และมีอีกรายที่ 2 อยู่ในกองช่างอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 
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หากทำดีต้องส่งเสริมถ้าทำไม่ดีต้องดำเนินการทางวินัย ทุกอย่างที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ 
อภิปรายมาพนักงานกต็้องปรับปรุงแก้ไข ขอชี้แจงข้อซักถามเพ่ิมเติมจากนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1. งบประมาณรายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมในแผนงานเคหะและชุมชน ตั้ง
งบประมาณไว้ 70,000 บาท แต่ใช้จ่ายไป 300,000 บาท มาจากการโอน
งบประมาณเพ่ิมเติมจำนวน 230,000 บาท การโอนงบประมาณในครั้งนั้นยังไม่
รับรองผลการเลือกตั้งเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด เทศบาล
ไม่ได้ทำงานเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยได้ติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
สมเด็จให้ประมาณราคา ได้จำนวน 229,020.72 บาท เป็นการทำสัญญาระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จและเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลมีหน้าที่หลายอย่าง
และยังเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตำแหน่งในการโอนงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีก็ทำการโอน
งบประมาณได้แต่ห้ามโอนงบประมาณในการจ้างบุคคล 

2. เรื่องการใช้น้ำในโครงการธาราใต้หล้านั้น ในแบบแปลนไม่มีที่เก็บมอเตอร์ หาก
ติดตั้งประจำเกรงจะสูญหาย นายกเทศมนตรีและกองช่างจะมอบให้เจ้าของพ้ืนที่ไป
ใช้เป็นครั้งคราว หากฝนทิ้งช่วงก็สามารถนำไปสูบน้ำได้ 

3. การออกพ่นแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกินนั้น ขณะนี้มีเครื่องพ่นจำนวน 2 เครื่อง 
ชำรุด 1 เครื่อง ใช้ได้ 1 เครื่อง ในช่วงพ่นยุงที่เป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออกนั้น
จะมีการยืมกันระหว่างเทศบาล บางครั้งก็ไม่ได้มีทุกตำบล ไม่มีเทศบาลไหนซื้อไว้
หลายเครื่อง เพราะราคาประมาณ 70,000 บาท ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวัน กระผม
เห็นด้วยที่จะจัดซื้อเพ่ิมเติมอีก 1 เครื่องในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือมารองรับการ
ป้องกันพาหนะโรคลัมปีสกิน 

4. ห้องกิจการสภาเทศบาลนั้นในงบประมาณ ปี 2565 ควรดำเนินการก่อสร้างและ
แยกออกจากตัวอาคารเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งให้เป็นสัดส่วน ได้ปรึกษากับ
ประธานสภาเทศบาลว่าควรปรับปรุงป้อมยาม แต่หากจะทำที่โรงจอดรถเห็นว่าไม่
เหมาะสม ขอให้กองช่างได้ออกแบบเพ่ือให้เหมาะสม 

5. การโอนงบประมาณปรับปรุงภูมิทศันห์นองบะยาวและหนองคำม่วงสามารถโอน
งบประมาณได้แต่ต้องผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลและมีงบประมาณในการ
ดำเนินการ 

      สุดท้ายขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้กำชับเรื่องการจัดพิธีในการมอบช่อดอกไม้
และจัดการประชุมสภาเทศบาลที่บกพร่อง ทางผู้บริหารได้รับทราบและกระผมจะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ในโอกาสต่อไป หากพนักงานบกพร่องไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ของผู้บริหารได้เทศบาลก็ไม่สามารถพัฒนาได้ กระผมในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปรับปรุงแก้ไข
และหากจำเป็นต้องดำเนินการทางวินัยก็ต้องดำเนินการ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้
แจ้งความเดือดร้อนเข้ามา 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม   ไม่มี 
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นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ    
 
ปิดการประชุมเวลา 12.55  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        จิรัชยาวัฒน ์ ทวาศรี      ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
(นางสาวจิรัชยาวัฒน์  ทวาศรี) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)          ยุคชัย  ไชยคำม ี        ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
(นายยุคชัย  ไชยคำมี) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาล               -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม 
ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาล                 สภาเทศบาลตำบลนามะเขือแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทกุประการ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่2 
ประจำปี  2564       

ลงชื่อ     นพพล  บุญชูใสย      ประธานคณะกรรมการ 
         (นายนพพล  บุญชูใสย) 
 
ลงชื่อ   ชัยณรงค์  อุทุมทอง   ประธานสภาฯ 
         (นายชยัณรงค์  อุทุมทอง)   ลงชื่อ รอ้ยตรี  เรืองรอง  คะกิจ    กรรมการ 
            (เรืองรอง  คะกจิ ) 
 

ลงชื่อ        สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา    กรรมการ 
                  (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา) 
 

 ลงชื่อ         ยุคชัย  ไชยคำมี      เลขานุการสภาฯ          
       (นายยุคชัย  ไชยคำม)ี 
 
 


